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  นายสุรชัย  เลี้ยวบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา คนท่ี ๑  ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  
จากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษา หารือ ต่อท่ีประชุม โดยใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที  ต่อจากนั้น 
ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ซ่ึงไม่ได้บรรจุ 
ในระเบียบวาระ จํานวน ๓ เรื่อง และเรื่องอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผู้เสนอให้เลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน คือ ต้ังกรรมาธิการ
แทนตําแหน่งท่ีว่าง  เรื่องขยายเวลาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ... (กรมฝนหลวง) 
ออกไปอีก ๓๐ วัน  ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง  ต่อจากนั้นเป็นการพิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้ 

๑. ขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา 
(ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๓๑) ท้ังนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นกรณี พลตํารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว  ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ ทําหนังสือขออนุญาตเรียกตัว นายบุญส่ง  โควาวิสารัช  สมาชิกวุฒิสภา  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ซ่ึงตกเป็นผู้ต้องหาคดีทําปืนลั่นถูก นางสาวชนากาญจน์  เด็ดขาด  ภริยา  ได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตาย 
ในเวลาต่อมา ในความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างสมัยประชุมสามัญท่ัวไปของรัฐสภา  ดังนั้น การขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวน
นั้น จะต้องขออนุญาตจากวุฒิสภาว่าจะอนุญาตหรือไม่ ตามข้อบังคับการประชุมและรัฐธรรมนูญ และเม่ือ
ประธานได้สอบถามแล้วท่ีประชุมวุฒิสภามีมติ ไม่อนุญาตให้ส่งตัวสมาชิก ไปสอบสวนในระหว่างสมัยประชุม 
โดยสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายก่อนลงมติว่า ควรยึดถือหลักการตามข้อบังคับการประชุม ซ่ึงเป็นหลักการ
สากลท่ีใช้กันโดยท่ัวไปและเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะปกป้องคุ้มครองสมาชิกวุฒิสภาในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในสมัยประชุม 

๒. ร่างประพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ... ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ภายหลัง ส.ว.นฤมล  ศิริวัฒน์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง แถลง
รายงานการพิจารณาแล้ว มีสมาชิกอภิปรายพอสมควร จากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ซ่ึงคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ท้ังนี้ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬา ในการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไป
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยไม่ต้องใช้สารต้องห้าม รวมท้ังให้การคุ้มครองต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของนักกีฬา และเพ่ือให้มีมาตรการการควบคุมการใช้สารต้องห้ามท่ีสอดคล้องกับคําประกาศ
โคเปนเฮเกนว่าด้วยการต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬาและส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬากับนานาประเทศ 

๓. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ... ซ่ึงคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว โดย ส.ว.อโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์  
ประธานกรรมาธิการ แถลงรายงานการพิจารณา ซ่ึงส่วนใหญ่กรรมาธิการร่วมกันเห็นด้วยกับการแก้ไขของ
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วุฒิสภา  จากนั้นมีสมาชิกอภิปรายพอสมควร  ต่อจากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเก่ียวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ... ซ่ึงคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ด้านหลักเกณฑ์และกระบวนการ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีเด็กถูกพาตัวมาหรือถูกกักตัวไว้ในประเทศไทย 
เพ่ือให้การคุ้มครองและดําเนินการตามหลักสากล 

๔. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว ซ่ึงเป็นการพิจารณาในวาระ ๒ เรียงตามลําดับมาตราและจะได้ลงมติในวาระ ๓ ว่าจะ
เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่  ภายหลังจาก ส.ว.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน  ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร แถลงรายงานแล้ว  จากนั้นมี
สมาชิกและผู้ขอสงวนคําแปรญัตติอภิปรายอย่างกว้างขวาง เช่น มาตรา ๖ ซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมาธิการมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ ขอให้เพ่ิมเติมข้อความขยาย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกิน ๓ คน โดยผู้ขอสงวนคําแปรญัตติขอให้เพ่ิมข้อความว่า แต่ต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ท่ีได้รับใบอนุญาต โดยให้เหตุผลว่า อาจเป็นช่องโหว่ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิได้หากไม่เพ่ิมเติมข้อความดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการลงมติ ท่ีประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับกรรมาธิการ       ในการไม่เพ่ิมเติมข้อความดังกล่าว ส่วนการแก้ไขเพ่ิมเติมของกรรมาธิการ โดยให้เพ่ิม
สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซ่ึงเป็นตัวแทนเกษตรกรด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านการประมง ซ่ึงเลือกกันเอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เหลือด้านละหนึ่งคนเป็นคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
เกษตร โดยให้เหตุผลเพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร ท้ังนี้ท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ  
มาตรา ๘  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือดําเนินกิจการเก่ียวกับการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ซ่ึงกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานและรับรองสินค้าเกษตรใน (๒) ซ่ึงบัญญัติว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ต้องมี
ห้องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช้ห้องปฏิบัติการของผู้อ่ืน โดยกรรมาธิการเพ่ิมเติมคําว่า “ในกรณีท่ี
ต้องใช้” หลังประโยคดังกล่าว โดยกรรมาธิการได้ชี้แจงว่า ในความเป็นจริงแล้ว การตรวจสอบมาตรฐานนั้น        
มี ๒ ลักษณะ คือ การรับรองสินค้าโดยตรงจําเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ส่วนการรับรองระบบหรือกระบวนการ
ผลิตนั้น ไม่จําเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ท้ังนี้กรรมาธิการให้เหตุผลในการเพ่ิมเติมถ้อยคําดังกล่าวว่า เพ่ือเป็น
การขยายกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองสินค้าเกษตรให้กว้างขวาง
ข้ึน และเป็นการเขียนกฎหมายให้ครอบคลุมยิ่งข้ึน และต่อมากรรมาธิการได้ขอแก้ไขคําว่า “ในกรณีท่ีต้องใช้” 
เป็น “เว้นแต่ในกรณีการตรวจสอบมาตรฐาน ไม่จําเป็นต้องมีหรือใช้ห้องปฏิบัติการ” ท้ายข้อความใน (๒)        
ซ่ึงทําให้มีสมาชิกอภิปรายท้วงติงและต้ังข้อสังเกตว่า กรรมาธิการสามารถแก้ไขข้อความหรือถ้อยคําดังกล่าว 
ในท่ีประชุมได้หรือไม่  เนื่องจากไม่มีข้อบังคับการประชุมข้อใดมารองรับสิทธิในการแก้ไขข้อความในท่ีประชุม 
ซ่ึงกรรมาธิการชี้แจงว่า การแก้ไขดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใจกฎหมายได้มากข้ึน  อย่างไรก็ตาม  
ได้มีสมาชิกอภิปรายสนับสนุนการแก้ไขของกรรมาธิการโดยให้เหตุผลว่า เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติ ซ่ึงมีหลาย
กรณีท่ีท่ีประชุมเคยยินยอมให้กรรมาธิการแก้ไขได้ตลอดเวลาการพิจารณา  ต่อจากนั้นประธานได้ถามท่ีประชุม
ว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของกรรมาธิการหรือไม่ ซ่ึงท่ีประชุมเสียงส่วนใหญ่ลงมติเห็นด้วยกับการ
แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว ต่อมาท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณามาตรา ๘ (๔) ซ่ึงบัญญัติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้อง
ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ซ่ึงไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้มีผู้ขอสงวนคําแปรญัตติให้ตัดถ้อยคํา “หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต แต่เวลาได้ล่วง
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พ้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี” โดยให้เหตุผลว่า ไม่ควรให้สิทธิแก่ผู้กระทําความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงอาจ
เข้ามาทําความเสียหายซํ้าอีก ส่วนกรรมาธิการชี้แจงว่า ควรให้โอกาสแก่ผู้กระทําความผิด ซ่ึงอาจเป็นการ      
กระผิดเพียงเล็กน้อย และหากแก้ไขตามผู้ขอสงวนคําแปรญัตติก็อาจขัดกับพระราชบัญญัติฉบับอ่ืน               
ส่วนผู้กระทําความผิดร้ายแรงได้มีการกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติฉบับอ่ืนแล้ว ภายหลังการชี้แจงของ
กรรมาธิการแล้ว ท่ีประชุมลงมติเห็นด้วยกับร่างเดิมในมาตรา ๘ (๔)  ต่อจากนั้นท่ีประชุมได้พิจารณาเรียงตาม 
ลําดับมาตราต่อจนครบ ๑๒ มาตราแล้ว ท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร ซ่ึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกรรมาธิการวุฒิสภา ซ่ึงจะมีผลทําให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องถูก
ส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวหรือไม่ หาก          
สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยก็จะต้ังกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาต่อไป  จากนั้นท่ีประชุมลงมติเห็นชอบกับ
ข้อสังเกตของกรรมาธิการในการแก้ไขเพ่ิมเติมเหตุผลการเสนอร่างพระราชบัญญัติให้รัฐบาลพิจารณา
ดําเนินการต่อไป  ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสําคัญในการแก้ไขชื่อตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจากผู้อํานวยการเป็นเลขาธิการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด แก้ไขเพ่ิมเติม
องค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของกรรมการวิชาการ
เพ่ือให้สามารถแต่งต้ังผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้แทนหน่วยงานของเอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรเข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาการได้ แก้ไขคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน โดยให้นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินกิจการเก่ียวกับการตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ซ่ึงมีห้องปฏิบัติการของตนเองหรือสามารถใช้ห้องปฏิบัติการของผู้อ่ืน        
ในกรณีท่ีต้องใช้ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้ เพ่ือให้มีหน่วยงานท่ีให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ 

   เม่ือจบการพิจารณาเรื่องด่วน ท้ัง ๔ เรื่องแล้ว ได้เข้าสู่วาระเรื่องท่ีค้างพิจารณาและก่อนท่ี
ประธานจะดําเนินการประชุมตามลําดับ ส.ว.อนุรักษ์  นิยมเวช  ผู้เสนอญัตติเรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีค้างพิจารณาเรื่องท่ี ๔ ได้ขอหารือต่อประธานและท่ี
ประชุมเพ่ือขอเลื่อนเรื่องดังกล่าวข้ึนมาพิจารณาก่อน เพ่ือขอถอนเรื่องดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการ
ประชุม เนื่องจากขณะนี้ท่ีประชุมวุฒิสภาได้ต้ังกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
พ.ศ.๒๕๕๑          ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้ว ท้ังนี้ท่ีประชุมวุฒิสภาไม่ขัดข้องต่อข้อหารือดังกล่าว และ
เม่ือจบวาระเรื่องท่ีค้างพิจารณาดังกล่าวแล้ว ท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องท่ีค้างพิจารณาเรื่องท่ี ๑ และ
เรื่องท่ี ๒ ไปพร้อมกัน เนื่องจากเป็นเรื่องของหน่วยงานเดียวกันคือ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๒ 
กทช. และ กทช.ปฏิบัติหน้าท่ี กสทช. ซ่ึงในวันนี้คณะกรรมการ กสทช. เป็นผู้มาชี้แจงแทน กทช. ซ่ึงหมดวาระ
เนื่องจากมี กสทช.แล้ว  ท้ังนี้สมาชิกได้ให้ความสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่อภิปรายซักถาม
เก่ียวกับ      แนวทางการทํางานของ กสทช.และการประมูลคลื่น ๓ จี  เม่ือสมาชิกอภิปรายจบแล้ว พลอากาศ
เอก ธเรศ  ปุณศรี  ประธานกรรมการ กสทช. ได้ตอบชี้แจง โดยมอบหมายให้ นายถาวร  ตันทสิทธิ เลขาธิการ 
กสทช. ตอบชี้แจงในรายละเอียด  ท้ังนี้เลขาธิการ กสทช. ได้ชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกในหลากหลายประเด็น 
เช่น เรื่องประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากบริการ ๓ จี ว่าหากประกาศลดค่าบริการลงไม่ตํ่ากว่า ๑๕% 
ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์กว่า ๕ หม่ืนล้านบาทต่อ ๑ ปี  จากนั้น พันเอก เศรษฐพงศ์  มะลิสุวรรณ  
ประธานกรรมการด้านกิจการโทรคมนาคม ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกับการประมูลคลื่น ๓ จี โดยกล่าวถึงการ
ดําเนินการว่าจะกํากับดูแลให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. และมีแผนคุ้มครองผู้บริโภค มีการปรับปรุงการ
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บริการรับเรื่องร้องเรียน มีการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยผู้ให้บริการ  ๓ จี และผู้ใช้บริการซ่ึงเป็นผู้ร้องเรียน ท้ังนี้
ประธานด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวด้วยว่าจะได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถ่ีให้
กว้างขวางข้ึน ซ่ึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการ ๒๐ ราย และในอนาคตจะมีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือจูงใจให้
ต่างประเทศเข้ามาร่วมทุนให้มากข้ึน รวมท้ังยืนยันความโปร่งใสในการประมูล ๓ จี  ท้ังนี้ ประธานกิจการ
โทรคมนาคมยังได้อธิบายหลักเกณฑ์และกระบวนการประมูล ๓ จี ท่ีผ่านมาด้วย และยินดีให้ทําการตรวจสอบ
ด้วย  นอกจากนี้ กิจการโทรคมนาคมจะก่อให้เกิดการจ้างงานมากข้ึนในอนาคต   ส่วนการเตรียมการในเรื่อง
ภัยพิบัติ ได้ตั้งคณะกรรมการโทรคมนาคมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว ส่วนข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ของสมาชิกวุฒิสภานั้นจะได้รับไว้พิจารณาดําเนินการต่อไป   จากนั้น   พันเอกนที  ศกุลรัตน์  กสทช. ได้ตอบ
ชี้แจงเก่ียวกับวิทยุชุมชนและเคเบ้ิลทีวี โดยได้กล่าวว่า กสทช.ได้จัดทําแผนแม่บท ๖ แผนและประกาศใช้เม่ือ
เดือนเมษายนท่ีผ่านมา ในส่วนวิทยุชุมชนได้มีมาตรการ ๓ ข้ันตอน ส่วนเคเบ้ิลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
นั้น ขณะนี้กําลังพิจารณาดําเนินการออกใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีนี้ รวมท้ังจะได้ดําเนินการควบคุมการ
โฆษณาเกินจริงในเคเบ้ิลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมด้วย 

  ต่อจากนั้น ท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลปกครอง 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๒ และประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓  ท้ังนี้มีสมาชิกอภิปรายรายงานดังกล่าว
เพียงท่านเดียวและผู้แทนสํานักงานศาลปกครองชี้แจงแล้ว 

  จากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาพิจารณารายงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๒ และ
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงมีสมาชิกอภิปรายพอสมควร โดยมี
ประเด็นสําคัญ ๆ เช่น สมาชิกได้สอบถามมาตรการของ ป.ป.ง. ในการติดตามกระบวนการฟอกเงินอย่างไร 
และมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดในประเทศไทยอย่างไร สมาชิกบางท่านได้เสนอแนะวิธีการซ่ึงต่างประเทศใช้ เช่น  
การควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายตรวจสอบ รวมถึงการใช้มาตรการทางภาษี ต่อมา
ผู้แทนจาก ป.ป.ง. ได้ชี้แจงเป็นเบ้ืองต้นเก่ียวกับการดําเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน  การเพ่ิมอัตรากําลัง          
การเพ่ิมขวัญกําลังใจเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับเจ้าหน้าท่ี ส่วนข้อคําถามของ สมาชิกวุฒิสภานั้น ขณะนี้ 
ป.ป.ง.   ได้ดําเนินการยึดอายัดทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก รวมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีประจําสนามบินโดยทํางาน
ร่วมกับศุลกากรเพ่ือป้องกันการลักลอบขนเงินออกไปต่างประเทศ รวมท้ังได้ทํางานร่วมกับกรรมสรรพากรใน
การดําเนินการมาตรการทางภาษี และได้ดําเนินการในการออกกฎหมายเพ่ือรองรับการทํางานของ ป.ป.ง. โดย
ใช้หลักมาตรฐานสากล  รวมท้ังได้ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย ส่วนเรื่องร้านค้าทองต่าง ๆ นั้น 
ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ิมกลุ่มอาชีพท่ีอาจเก่ียวกับกับการฟอกเงินอีก ๙ กลุ่ม โดยกลุ่มร้านทองหากมีข้อสงสัยก็
สามารถรายงานให้ ป.ป.ง.เข้าไปตรวจสอบได้  รวมท้ังได้ดูเรื่องธุรกรรมสงสัยซ่ึงเป็นการทํางานเชิงรุก และใช้
เทคโนโลยีช่วยในการทํางานโดยผ่านสถาบันทางการเงิน  

  ภายหลังจบรายงานของ ป.ป.ง.แล้ว ท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ ซ่ึงมีสมาชิกอภิปรายซักถามและเสนอแนะพอสมควร 
เช่น ควรปรับปรุงยุทธศาสตร์การทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  การจัดงบประมาณไม่สมดุล  ดังนั้น จึงควร
ปรับปรุงให้เหมาะสม  ควรแยกขังนักโทษอุกฉกรรจ์กับนักโทษท่ีมีความผิดสถานเบา เพ่ือไม่ให้มีการขยาย
เครือข่ายยาเสพติดมากข้ึน  บางท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดประเทศเพ่ือนบ้านจึงไม่เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดรุนแรงเท่าไทย เป็นต้น  ต่อจากนั้น ผู้แทนจาก ป.ป.ส. ได้ตอบชี้แจงสมาชิกจนครบถ้วน
แล้ว  ประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. 


